

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
		ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
<p>๑) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท - ใช้งบประมาณ ๑๙,๘๖๐ บาท 	<p>จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>	<p>๑. จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง</p> <p>๒. เป้าหมาย ๙๓ คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๙๓ คน</p>	<p>เป็นไปตามตัวชี้วัด มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐</p>
<p>๒) โครงการเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท - ใช้งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 	<p>๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นรวม ๒๒ คน</p> <p>๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕</p> <p>๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	<p>๑. โครงการเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง (การฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัย และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้ตกลงร่วมมือดำเนินการจัดโครงการ ร่วมกัน</p> <p>๒. จัดโครงการ ในวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ</p> <p>๓. เป้าหมาย ๒๒ คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๒ คน</p>	<p>๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามตัวชี้วัด รวมจำนวน ๒๒ คน</p> <p>๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามตัวชี้วัด ได้ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ ร้อยละ ๑๐๐</p>

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
		ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๓) จัดทำประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง (ไม่ใช้งบประมาณ)	จำนวนผู้รับทราบมาตรการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	๑. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ๒. เป้าหมาย ๗๑ คน มีผู้รับทราบมาตรการ ๔๓ คน	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีผู้รับทราบมาตรการ ร้อยละ ๖๓.๓๘
๔) จัดทำคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ไม่ใช้งบประมาณ)	จัดทำมาตรการ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ เพื่อประกอบการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่า ๑ มาตรการ	๑. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ๒. จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง	เป็นไปตามตัวชี้วัด จัดทำข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ เพื่อประกอบการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม จำนวน ๒ มาตรการ
๕) มาตรการส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชันกฎหมาย ป.ป.ช. ม. ๑๐๐ และ ม.๑๐๓ (ไม่ใช้งบประมาณ)	จำนวนผู้รับทราบมาตรการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชันกฎหมาย ป.ป.ช. ม.๑๐๐ และ ม.๑๐๓ ๒. ผู้รับทราบมาตรการ - คณะผู้บริหาร : ๔ ราย - พนักงานข้าราชการเจ้าหน้าที่ : ๖๗ ราย	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีผู้รับทราบมาตรการ ร้อยละ ๑๐๐
๖) โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ไม่ใช้งบประมาณ)	จำนวนหน่วยงานและกองงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง (๑ หน่วย ๔ กองงาน) รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๒. ผู้รับทราบคู่มือฯ ได้แก่ สำนักงานปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษาฯ, หน่วยตรวจสอบภายใน และจัดให้มีไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ	เป็นไปตามตัวชี้วัด ๑ หน่วย ๔ กองงาน รับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
		ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๗) กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักกิมฉ่าย และผักสวนครัวปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลาและกบในพื้นที่ อบต. เพื่อเป็นต้นแบบให้เจ้าหน้าที่และประชาชนมีความพอเพียง (ไม่ใช้งบประมาณ)	รายงานของพนักงาน อบต. ลดลง	ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลา กบ และกุ้ง ที่ได้มาจากการบริจาคหรือนำมาจากครัวเรือนของพนักงาน ลงในบ่อปลาพื้นที่ อบต. พร้อมร่วมกันปลูกผักสวนครัว เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวัน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นต้นแบบในการนำกลับไปเป็นแนวทางดำเนินการภายในครัวเรือน	เป็นไปตามตัวชี้วัด พนักงาน อบต. มีรายจ่ายลดลง และนำปลา กบ กุ้ง ผัก ไปประกอบอาหารที่บ้านได้
๘) โครงการรณรงค์การลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะตำบลเกาะช้าง - ตั้งงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท - ใช้งบประมาณ ๑๙,๙๓๖ บาท	๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ๒. สามารถลดปริมาณขยะในชุมชน หมู่บ้านมีภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมสวยงามเป็นระเบียบ	๑. จัดโครงการรณรงค์การลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะตำบลเกาะช้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ๒. เป้าหมาย ๖๕ คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๖๗ คน	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามตัวชี้วัด มากกว่าร้อยละ ๑๐๐ ๒. ปริมาณขยะในชุมชนลดลง หมู่บ้านมีภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมสวยงามเป็นระเบียบ
๙) การดำเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน - ตั้งงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท - ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ	ปี ๒๕๖๒ ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือร้องขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับที่สาธารณะ	-
๑๐) โครงการให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ไม่ใช้งบประมาณ)	ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนประชาชนที่เข้าข่ายต้องชำระภาษีในเขตตำบลเกาะช้าง	๑. จัดเก็บภาษีนอกสถานที่จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ๒. ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ - ๒ เมษายน ๒๕๖๒	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด มีผู้มาใช้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ร้อยละ ๓๒.๒๘

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
		ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๑๑)โครงการปล่อยกบคืนนา ปล่อยปลาคืนทุ่ง - ตั้งงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท - ใช้งบประมาณ ๑๙,๕๕๐ บาท	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	๑. จัดโครงการโครงการปล่อยกบคืนนา ปล่อยปลาคืนทุ่งประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ๒. เป้าหมาย ๖๔ คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ คน	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๐.๖๒
๑๒)โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด - ตั้งงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท - ใช้งบประมาณ ๑๗,๐๗๓ บาท	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน	๑. จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม อบต.เกาะช้าง ๒. เป้าหมาย ๕๐ คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๓ คน	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖
๑๓)โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร - ตั้งงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท - ใช้งบประมาณ ๑๘,๐๖๑ บาท	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน	๑. จัดโครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม อบต.เกาะช้าง ๒. เป้าหมาย ๓๐ คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๓ คน	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๐

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
		ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๑๔) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. (กิจกรรมโตไปไม่โกง) (ไม่ใช้งบประมาณ)	๑. เด็กเชื่อมั่นในความสุจริต กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และต่อต้านการเอาใจเอาเปรียบ การทุจริต การโกงทุกประเภท ๒. เป้าหมายเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง จำนวน ๖๐ คน	จัดโครงการหลักสูตร “คบเด็กสร้างชาติ โตไปไม่โกง” ในการเรียนการสอนปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง	เป็นไปตามตัวชี้วัด เด็กนักเรียนรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ ความถูกต้อง และเป็นธรรม ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักจำแนกผิดชอบชั่วดี
๑๕) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) (ไม่ใช้งบประมาณ)	๑. เด็กรู้จักประหยัดและอดออม ปลูกฝังค่านิยมให้แก่เด็ก ๒. เป้าหมายครู/ผู้ดูแลเด็ก เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง จำนวน ๖๖ คน	จัดโครงการ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในการเรียนการสอนปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง	เป็นไปตามตัวชี้วัด ความสำเร็จภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๐ เด็กได้รับการส่งเสริมการออมทรัพย์ การประหยัด และการเห็นคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ
๑๖) โครงการสร้างความตระหนักให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีจิตสาธารณะอาสาสมัครน้อย) (ไม่ใช้งบประมาณ)	๑. เด็กเรียนรู้และรู้จักดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสาธารณะ อาสาสมัครน้อยในการดูแลความสะอาดภายในโรงเรียนของตน ๒. เป้าหมายเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง จำนวน ๖๐ คน	จัดโครงการหนูน้อยตาวิเศษ และโครงการหนูน้อยรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการเรียนการสอนปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง	เป็นไปตามตัวชี้วัด เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะในการดูแลความสะอาด และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

มิตินี้ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
		ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๑) การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร (ไม่ใช้งบประมาณ)	๑. มีช่องทางการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน จำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง ๒. จำนวนหัวหน้าส่วนราชการ สังกัด อบต.เกาะช้าง ที่เข้าร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ครบทุกส่วนราชการ	๑. จัดให้มีช่องทางในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง - แจ้งเวียนพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน - ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำหมู่บ้าน - ประชาสัมพันธ์ผ่าน www.kohchang-cr.go.th - บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า อบต. ๒. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของบุคลากรใน อบต.เกาะช้าง ตามประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ระหว่างนายก อบต.เกาะช้าง กับ หัวหน้าส่วนราชการสังกัด อบต.เกาะช้าง	๑. เป็นไปตามตัวชี้วัด มีช่องทางการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน จำนวน ๔ ช่องทาง ๒. เป็นไปตามตัวชี้วัด หัวหน้าส่วนราชการ สังกัด อบต.เกาะช้าง เข้าร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานครบทุกส่วนราชการ จำนวน ๗ ราย
๒) การจัดทำประกาศแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ไม่ใช้งบประมาณ)	มีการแจ้งเวียนผลการประเมินให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ให้ได้รับทราบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑. ประกาศ อบต. เกาะช้าง เรื่อง ผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ และ ๒ ๒. ประกาศ อบต. เกาะช้าง เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานครู อบต. ครั้งที่ ๑ และ ๒ ๓. การแจ้งคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีการแจ้งเวียนผลการประเมินให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ให้ได้รับทราบ ร้อยละ ๑๐๐

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
		ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๓) การจัดทำประกาศผลการสรรหาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง (ไม่ใช้งบประมาณ)	มีการจัดทำประกาศผลการสรรหาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง โดยประกาศประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้	ไม่ได้ดำเนินการ	ปี ๒๕๖๒ ไม่มีการสรรหาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อเข้าทำงาน
๔) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานภายใน (ไม่ใช้งบประมาณ)	จำนวนคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบครบทุกกองงาน (๔ กองงาน)	จัดให้มีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานปลัด กองคลัง กองการศึกษา กองช่าง	เป็นไปตามตัวชี้วัด ๔ กองงานมีมีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ พนักงานส่วนตำบลทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่ง
๕) จัดทำประกาศงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส งบประจำปี (ไม่ใช้งบประมาณ)	มีการประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ครบทุกเดือน ไตรมาส ปีงบประมาณ	๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีการประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ครบทุกเดือน ครบทุกไตรมาส ครบปีงบประมาณ
๖) จัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ไม่ใช้งบประมาณ)	มีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครบทุกโครงการ	๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครบทุกโครงการ
๗) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ (ไม่ใช้งบประมาณ)	จำนวนกระบวนการที่ใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ ไม่น้อยกว่า ๓ งาน	มีการดำเนินการจัดทำบัตรคิวในการติดต่อราชการ ในส่วนงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการที่รวดเร็วและเป็นธรรม	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีกระบวนการที่ใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ ๔ กระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
		ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๘) โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ตั้งงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท - ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ	จำนวนงานที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๑๐ กระบวนงาน	โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยจัดให้มีการปรับลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑. การประเมินและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ๒. การประเมินและรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๓. การประเมินและรับชำระภาษีป้าย ๔. ขออนุญาตก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง ๕. การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ๖. การรับแจ้งเหตุบรรเทาสาธารณภัย ๗. แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ๘. การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ๙. การค้นหาเอกสาร ๑๐. ศูนย์บริการติดต่อประสานงานส่วนราชการต่าง ๆ ๑๑. รับแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพต่าง ๆ ๑๒. การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ๑๓. การยื่นขอแบบแปลนและการประมาณราคา ๑๔. รับจดทะเบียนพาณิชย์ ๑๕. การบริการอินเทอร์เน็ตตำบล	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีจำนวนงานที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑๕ กระบวนงาน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
		ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๙) โครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน ตำบลเกาะช้าง ประจำปี ๒๕๖๒ - ใช้งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท - ใช้งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕๕ คน	๑. จัดโครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน ตำบลเกาะช้าง ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วัดม่วงทอง บ้านม่วงคำ ม.๗ ตำบลเกาะช้าง อ.แม่สาย ๒. เป้าหมาย ๑๕๕ คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๕๕ คน	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑๐) ติดป้ายลดชั้นตอนในสำนักงานให้ประชาชน (ไม่ใช้งบประมาณ)	จำนวนสถานที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า ๑ จุด	มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์กระบวนการปรับระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไว้หน้าที่ทำการ อบต. เพื่อให้ประชาชน ผู้รับบริการทราบโดยทั่วกัน	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ จุด
๑๑) การจัดทำคำสั่งมอบอำนาจให้รักษาราชการแทน และปฏิบัติราชการแทน (ไม่ใช้งบประมาณ)	จำนวนหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน	มีคำสั่งมอบหมายของนายกฯ ให้รองนายกฯ และปลัด ปฏิบัติราชการแทนในทุกปีงบประมาณ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และต่อเนื่อง	เป็นไปตามตัวชี้วัด โดยรองนายกฯ ปลัด ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน
๑๒) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์ (ไม่ใช้งบประมาณ)	จำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคัดเลือก อย่างน้อย จำนวน ๑ ราย	๑. จัดโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.เกาะช้าง ผู้ที่ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ด้านบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น) ๒. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายบุญสังข์ ดวงทา ตำแหน่ง คนสวน	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
		ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๑๓) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่บำเพ็ญคุณเพื่อประโยชน์สาธารณะ (ไม่ใช้งบประมาณ)	จำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคัดเลือก อย่างน้อย จำนวน ๑ ราย	๑. จัดโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.เกาะช้าง ผู้ที่ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ด้านบุคคลผู้ประพฤติตนช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น) ๒. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนเรศ บุญศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย
๑๔) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ไม่ใช้งบประมาณ)	จำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคัดเลือก อย่างน้อย จำนวน ๑ ราย	๑. จัดโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.เกาะช้าง ผู้ที่ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ด้านบุคคลผู้ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง) ๒. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว ณัฐกฤตา ตียะกว้าง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย
๑๕) มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปฏิบัติราชการ (ไม่ใช้งบประมาณ)	จำนวนข้อตกลงการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลข้าราชการครู และลูกจ้าง ครบทุกราย จำนวน ๖๕ คน	จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บังคับบัญชา กับ พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู และลูกจ้างทุกคน	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีข้อตกลงการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลข้าราชการครู และลูกจ้าง ครบทุกราย จำนวน ๖๕ คน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
		ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๑๖) กิจกรรมประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหารและพนักงาน (ไม่ใช้งบประมาณ)	จำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม เกินร้อยละ ๕๐	จัดให้มีการประชุมประจำเดือนพนักงานและลูกจ้างเป็นประจำทุกเดือน โดยแต่ละเดือนจะมีการเน้นย้ำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันการทุจริต	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เกินร้อยละ ๕๐
๑๗) การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี - ใช้งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท - ใช้งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท	๑. รายงานผลการดำเนินงานตรงตามกำหนดระยะเวลา ๒. ผลการประเมินต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๗.๐๐	รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ซึ่งได้ว่าจ้างคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อความเที่ยงธรรม และได้ค่าคะแนนที่ถูกต้อง	๑. เป็นไปตามตัวชี้วัด มีการรายงานผลการดำเนินการตรงตามกำหนดระยะเวลา ๒. เป็นไปตามตัวชี้วัด ผลการประเมินมีค่าคะแนนเฉลี่ย ๘.๗๘
๑๘) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว (ไม่ใช้งบประมาณ)	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน และคณะกรรมการอำนวยความสะดวกการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ฯลฯ จากทุกกองงาน เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นไปโดยครอบคลุม ประสพผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหา	จัดให้มีคำสั่งมอบหมายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และสอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ที่ ๔๔๙/๒๕๖๐	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน และมีคณะกรรมการอำนวยความสะดวกการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ฯลฯ ที่มาจากทุกกองงาน
๑๙) มาตรการการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ (ไม่ใช้งบประมาณ)	ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากไม่มีการร้องเรียน	แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น	ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากไม่มีการร้องเรียน

มิติที่ ๓ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
		ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๑) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง (ไม่ใช้งบประมาณ)	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง	๑. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำ ๓. ประกาศโครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของ อบต.	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๒ ช่องทาง
๒) การดำเนินการออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง (ไม่ใช้งบประมาณ)	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และจัดให้มีช่องทางประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงาน ฯ ๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ทำการ อบต. ๒. วางไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานฯ จำนวน ๒ ช่องทาง
๓) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย และจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง (ไม่ใช้งบประมาณ)	จำนวนสถานที่ ช่องทาง ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ไม่น้อยกว่า ๕ ช่องทาง	จัดให้มีช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ดังนี้ ๑. หน้าที่ทำการ อบต.เกาะช้าง ๒. เว็บไซต์ อบต.เกาะช้าง ๓. Facebook อบต.เกาะช้าง ๔. หนังสือประชาสัมพันธ์ ๕. เสียงตามสายของชุมชน ๖. หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ๗. แผ่นพับประชาสัมพันธ์	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง จำนวน ๗ ช่องทาง

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
		ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๔) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ - ตั้งงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท - ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนภายในตำบล	-
๕) จัดทำประกาศงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส งบประจำปี (ไม่ใช้งบประมาณ)	มีการประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ครบทุกเดือน ไตรมาส ปีงบประมาณ	๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีการประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ครบทุกเดือน ครบทุกไตรมาส ครบปีงบประมาณ
๖) จัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ไม่ใช้งบประมาณ)	มีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครบทุกโครงการ	๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครบทุกโครงการ
๗) การดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ อบต. - ตั้งงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท - ใช้งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท	มีการปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ที่ทุกคนเข้าถึงได้	ดำเนินการจ้างเหมาผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.เกาะช้าง ให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน	จำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการเว็บไซต์ อบต.เกาะช้างมีมากขึ้น
๘) มาตรการจัดประชุมประชาคม การรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในโอกาสต่าง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็น หรือ ความต้องการของประชาชน (ไม่ใช้งบประมาณ)	มีการประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไม่ต่ำกว่า ๑ ครั้ง/ปี	ประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะ จากชุมชน เพื่อแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างถูกต้องตรงจุด	มีการประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจำนวน ๑ ครั้ง

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
		ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๘) การจัดระบบและช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริต (ไม่ใช้งบประมาณ)	จำนวนช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ไม่น้อยกว่า ๕ ช่องทาง	จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน ดังนี้ ๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง ๒. ร้องเรียนสายตรงถึงผู้บริหาร ๓. ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์ ๔. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ๕. ร้องเรียนผ่าน facebook ๖. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียน ๗. ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์หรือโทรสาร	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน จำนวน ๗ ช่องทาง
๑๐) มาตรการแจ้งกระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ไม่ใช้งบประมาณ)	แจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในกำหนด ๑๕ วัน	ประสานการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแต่ละเรื่องร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการรายงานเป็นลำดับขั้นตอน และออกพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และผู้นำหมู่บ้านภายในกำหนด ๑๕ วัน	เป็นไปตามตัวชี้วัด โดยแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในกำหนด ๑๕ วัน ครบทุกราย
๑๑) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน - ตั้งงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท - ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่นจาก ๔ ปี เป็น ๕ ปี ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามห้วงเวลาได้	-

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
		ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๑๒) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (ไม่ใช้งบประมาณ)	มีการแต่งตั้งประชาคมเพื่อร่วมเป็นตัวแทนในการตรวจรับงานจ้าง	แต่งตั้งประชาคมเพื่อร่วมเป็นตัวแทนในการตรวจรับงานจ้าง โดยเป็นตัวแทนจากชุมชนที่ประชาชนเลือกและคัดสรรมาเอง	มีการแต่งตั้งประชาคมเพื่อร่วมเป็นตัวแทนในการตรวจรับงานจ้าง ไม่น้อยกว่า ๑ งาน
๑๓) แต่งตั้งคณะกรรมการทุกภาคส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนา อบต. (ไม่ใช้งบประมาณ)	มีบุคคลภายนอกจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง	เป็นไปตามตัวชี้วัด แต่งตั้งบุคคลภายนอกอันได้แก่ สมาชิกสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาครัฐบาล ผู้แทนภาครัฐวิสาหกิจ ผู้แทนประชาคม จากทุกภาคส่วน ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
		ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๑) การจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(สภาพแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผล) แบบ ปค.๑ (ไม่ใช้งบประมาณ)	มีการประเมินการควบคุมภายใน โดยรายงานแก่ผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย - ระดับองค์กร	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีการประเมินการควบคุมภายในโดยรายงานนายอำเภอแม่สาย ในฐานะผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดวางระบบควบคุมภายใน - ใช้งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท - ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ	มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ โดยจะดำเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	-
๓) มาตรการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและระบบควบคุมภายใน จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานการควบคุมภายใน (ไม่ใช้งบประมาณ)	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ครบทุกส่วนราชการ ๒. มีรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน - สำนักงานปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษา	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ครบทุกส่วนราชการ และมีรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
		ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๔) มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามช่องทางต่าง ๆ (ไม่ใช้งบประมาณ)	จำนวน ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องทาง	มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล.จำนวน ๔ ช่องทาง ๑. ปิดประกาศหน้าที่ทำการ อบต. ๓. ทางเว็บไซต์ อบต.	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีช่องทางในการเผยแพร่ ๒ ช่องทาง
๕) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลงบการเงินประจำปี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน	๑. จำนวน ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลงบการเงินรายไตรมาส ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องทาง ๒. จำนวน ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลงบการเงินประจำปี ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง	๑. มีการเผยแพร่ข้อมูลรายไตรมาส จำนวน ๑ ช่องทาง ได้แก่ บอร์ดหน้าที่ทำการ อบต.เกาะช้าง ๒. มีการเผยแพร่ข้อมูลประจำปี จำนวน ๓ ช่องทาง ได้แก่ - บอร์ดหน้าที่ทำการ อบต.เกาะช้าง - เว็บไซต์ www.kohchang-cr.go.th - ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นำชุมชน	๑. เป็นไปตามตัวชี้วัด มีช่องทางในการเผยแพร่ ๑ ช่องทาง ๒. เป็นไปตามตัวชี้วัด มีช่องทางในการเผยแพร่ ๓ ช่องทาง
๖) กิจกรรมจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน (ไม่ใช้งบประมาณ)	มีการแต่งตั้งประชาคมเพื่อร่วมเป็นตัวแทนในการตรวจรับงานจ้าง	แต่งตั้งประชาคมเพื่อร่วมเป็นตัวแทนในการตรวจรับงานจ้าง โดยเป็นตัวแทนจากชุมชนที่ประชาชนเลือกและคัดสรรมาเอง	มีการแต่งตั้งประชาคมเพื่อร่วมเป็นตัวแทนในการตรวจรับงานจ้าง ไม่น้อยกว่า ๑ งาน
๗) โครงการอบรมพัฒนาความรู้ บทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา และการดำเนินการประชุมสภาท้องถิ่น - ใช้งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท - ใช้งบประมาณ ๑๙,๘๕๐ บาท	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน	จัด “โครงการอบรมพัฒนาความรู้ บทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา และการดำเนินการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒” ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒	เป็นไปตามตัวชี้วัด บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
		ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๘) การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง (ไม่ใช้งบประมาณ)	มีสมัยการประชุมสภาครบทุกไตรมาสของปีงบประมาณ จำนวนไม่ต่ำกว่า ๓ ครั้ง	มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างทุกไตรมาส และได้ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ได้มีกระตือรือร้น แนะนำ ตรวจสอบ ท้วงติง ฯลฯ การทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีการประชุมสภาทั้งสิ้น จำนวน ๔ ครั้ง
๙) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำ อบต.เกาะช้าง (ไม่ใช้งบประมาณ)	จำนวนศูนย์บริการที่จัดไม่น้อยกว่า ๔ ศูนย์	ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต โดยจัดตั้ง ๑. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ๒. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ๓. ศูนย์ดำรงธรรม ๔. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีการจัดตั้งศูนย์จำนวน ๔ ศูนย์
๑๐) โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะช้าง - ใช้งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท - ใช้งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท	จำนวนนักเรียน เยาวชน ผู้เข้าร่วมเครือข่าย จำนวน ๘๐ คน	จากการจัดโครงการ “วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน อบต.เกาะช้าง ได้มีนโยบายให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการร่วมกล่าวคำปฏิญาณและเข้าร่วมเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต คอยดูแลสอดส่องการกระทำ ความผิดในชุมชน	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีผู้เข้าร่วมโครงการเครือข่าย จำนวน ๑๐๐ คน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และทำให้มีการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนสำหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันที่

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค

ปัจจัยสนับสนุน

๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

๒. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนฯ

ปัญหาอุปสรรค

ในบางโครงการยังขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้สำหรับการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

สำหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. กำหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรม ให้แตกต่างและหลากหลายมากขึ้น
๒. พิจารณาสันนิษฐานงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม/โครงการให้มากขึ้น
๓. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะนำในการดำเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหาผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

ลงชื่อ วันวิสาข์ อินทะหล้า ผู้รายงาน

(นางวันวิสาข์ อินทะหล้า)

นิติกรชำนาญการ

รายงานผลวันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒